



ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

การจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ปัจจัยหนึ่งคือการมีกฎหมายที่สามารถรองรับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของเอกชนได้เป็นอย่างดี ในกรณีของตลาดทุน ซึ่งต่างประเทศได้มีการพัฒนาธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ไปในหลายรูปแบบ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายของประเทศเหล่านั้นส่วนใหญ่มีบทบัญญัติที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือญี่ปุ่น เป็นต้น

สำหรับในประเทศไทย ธุรกรรมทางการเงินไม่อาจได้รับการพัฒนาไปเท่าที่ควร เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการ เช่นบทบัญญัติการห้ามก่อตั้งทรัสต์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1686 ซึ่งในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินบางประเภทจำเป็นต้องมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้รับประโยชน์ และได้รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจจัดตั้งกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งการประกอบธุรกิจทั้งสามได้นำแนวคิดของทรัสต์มาใช้ให้เกิดผล เช่นเดียวกับการมีระบบทรัสต์ เท่าที่สอดคล้องและไม่ขัดต่อกฎหมายของไทย

ผลของการวิจัยในเรื่องผลทางกฎหมายของการมีผู้ดูแลผลประโยชน์ในธุรกรรมทางการเงินของไทย จะเป็นส่วนส่งเสริมให้การประกอบธุรกรรมทางการเงินเป็นไปได้อย่างมากขึ้น และขจัดปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างผู้จัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ อันจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและจากต่างประเทศ และการพัฒนาตลาดทุนของประเทศด้วย

ปัญหาที่จะดำเนินการวิจัย

ปัญหาที่จะดำเนินการวิจัยได้แก่ การศึกษาถึงข้อจำกัดทางกฎหมายของการจัดการทรัพย์สินเพื่อบุคคลอื่น และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัสต์ในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของกฎหมายในการห้ามก่อตั้งทรัสต์ในประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายการจัดการทรัสต์เพื่อบุคคลอื่นในธุรกรรมทางการเงิน

ข้อสมมติฐานของการวิจัย

การนำหลักกฎหมายทรัสต์มาประยุกต์ใช้ร่างเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัสต์เพื่อบุคคลอื่น จะทำให้ข้อโต้แย้งในเรื่องการมีกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการทรัสต์เพื่อผู้รับประโยชน์หมดไป และทำให้การประกอบธุรกรรมทางการเงินเป็นไปได้อย่างกว้างขวางขึ้น โดยที่รัฐไม่ต้องตรากฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัสต์เพื่อบุคคลอื่นในการทำธุรกรรมทางการเงิน และอาจจะ เป็นข้อมูล เบื้องต้นสำหรับการค้นคว้าวิจัยในอนาคต